

## ...รักแม่..คิดถึงแม่..ฟังเพลงกล่อมแม่..

นำเสนอเมื่อ : 4 ส.ค. 2552



ลมโชยโรยแผ่ว นานแล้วแม่จ๋า  
ลูกไม่ได้กลับมา นั่งชิงซาอันเก้าชิงซาหนาบาน  
วันนี้มันดูเหงา เฟื่องฟ้าลาตนหลนกราว  
ออกเราสะทอนวันเวลาติดปีกเหล็กบิน  
หุยังแหวได้ยินเสียงแมกล่อมนอนไอละเห่ ลูกเอ๋ย  
เอ๋ย ลูกเอ๋ย จงนอน

กระโปรงยังอยู่ในตู้ทรงจำ  
เสื้อนักเรียนดาดำ กระตักน้ำวันกอนูหึ่งห้อยจับได้  
แอบไวที่ใต้หมอน คั้นไห่นอกาศรุมรอน  
แมนอนพัดไกวมือยังกำของเล่นทำเอง  
หุยังแหวเป็นเพลงหวานจับหัวใจไอละเห่ ลูกเอ๋ย เอ๋ย  
ลูกเอ๋ย จงหลับไหล

เหนื่อยไหมแม่ ร่างกายคงอ่อนแอ  
พักผ่อนบ้างไหมหวงหนาแม่ เห็นแม่อ่อนแอ  
แล้วลูกใจหายไม่เคยบอกแม่เลยวาร์กเทาใด  
ปากแข็งเหมือนใคร  
แมก็รู้ตัวดีเหนื่อยมานักแม่พักเสียที ต่อจากวันนี้  
ลูกจะกล่อมแม่นอน

แม่เอ๋ย นอนเถิดนอนเสียแม่ ให้ลูกดูแล  
ลูกจะกล่อมแม่นอนแม่เอ๋ย นอนเถิดนอนเสียแม่  
ให้ลูกดูแล ลูกจะกล่อมแม่นอน  
ไอละเห่ แม่เอ๋ย เอ๋ย แม่เอ๋ย จงนอน  
ไอละเห่ แม่เอ๋ย เอ๋ย แม่เอ๋ย จงนอน

>>>> ฟังเพลงกล่อมแม่ [http://jukebox.pleng.com/player\\_song.php?song\\_id=16854](http://jukebox.pleng.com/player_song.php?song_id=16854)

(แคลีน) ถ้ามีใครสักคนที่อดทนทุกเวลา พร้อมยอมเหนื่อยล้าเพื่อเราโดยไม่เกรง

(อัม) ถ้ามีใครสักคนที่ยอมรับความเจ็บไว้เอง คิดถึงตัวเองไม่เท่าเรา

(มด) ถ้ามีใครสักคนที่ดีเราทั้งน้ำตา แล้วก็เป็นคนที่ยายาให้เรา

(หวิว) ถ้ามีใครสักคนที่คอยเซ็ดตัวให้ทุเลา คำคืนที่เราไม่สบาย

(วิด) ร้อยล้านความผิดของเรา ที่ใครเขาไม่ไยดี มีคนคนนี้คนเดียวที่ให้อภัย

(เบน) ปากบ่นว่าแสนระอา ว่าเราไม่ดีเท่าใคร แต่ในใจก็รักไม่เปลี่ยน

\* (ห่ม) อยากขอบคุณฟ้า ให้เรามาเป็นลูกแม่ รักดีดี รักไม่มีแต่ไม่เคยได้รับจากใคร

มีเพียงคนนี้ ชีวิตก็วางให้ได้ คำเล็กเล็ก ที่ไม่ยิ่งใหญ่ อยากบอกด้วยหัวใจ...

(เรารักแม่)

(ปาน) ถ้ามีใครสักคนห่วงกังวลทุกนาที แม่เราวันนี้เจ็บโตสั๊กเท่าใด

(ตั้ง) ถ้ามีใครสักคนแอบไปร้องไห้อย่างน้อยใจ เมื่อเราทำเป็นเหมือนรำคาญ

(โป่ง) ร้อยล้านความผิดของเรา ที่ใครเขาไม่ไยดี มีคนคนนี้คนเดียวที่ให้อภัย

ปากบ่นว่าแสนระอา ว่าเราไม่ดีเท่าใคร แต่ในใจก็รักไม่เปลี่ยน

(ซ้ำ \* 2 Times)

>>>>ฟังเพลง เรารักแม่ [http://jukebox.pleng.com/player\\_song.php?song\\_id=16845](http://jukebox.pleng.com/player_song.php?song_id=16845)